



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศภาคการศึกษา 2/2563 (ฉบับที่ 7)

.....

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนดพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชัยนาท นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พังงา เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี สุโขทัย และอุทัยธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ จังหวัดที่เหลือของประเทศไทย จำนวน 38 จังหวัด นั้น

เพื่ออนุรักษ์ตามประกาศดังกล่าว และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาดไทยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาออก พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศภาคการศึกษา 2/2563 ดังนี้

1. ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามตารางเวลาการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในระบบสารสนเทศการเรียนการสอนของอาจารย์ (iService) และนักศึกษา (iStudent) ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และจัดพื้นที่สำหรับการเรียน ณ ที่พักอาศัยให้เหมาะสม หากนักศึกษาค้นว่ามีปัญหาทางด้านเทคโนโลยีให้รีบแจ้งหรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอนโดยเร็ว
2. ห้ามนักศึกษา และบุคลากรเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) หากนักศึกษาหรือบุคลากร เดินทางกลับจากพื้นที่ดังกล่าว ให้นักศึกษารายงานตัวต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา และสำนักทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงต้องกักตัว ณ ที่พักอาศัยของตนเอง 14 วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) โดยนักศึกษาและบุคลากรยังคง

มีกิจกรรมการเรียนการสอนตามเวลาที่กำหนดไว้ในระบบสารสนเทศการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัดแม้จะในช่วงของการกักตัว

3. สำหรับการศึกษานอกห้องเรียน และสหกิจศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 28 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 11 จังหวัด ให้นักศึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่ เป็นสถานที่ในจังหวัดสงขลา หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) หรือขยายระยะเวลาในการฝึกงานทุกรูปแบบ และสหกิจศึกษา หรือการกำหนดรายวิชาอื่นเรียนทดแทน ทั้งนี้ให้คณะและสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษาพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

4. นักศึกษาต้องมีควมรับผิดชอบในการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายการเรียนในแต่ละวัน หากไม่เข้าใจหรือสงสัยเนื้อหาส่วนใดให้สอบถามอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาต้องติดตามงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัพเดทข่าวสารจากอาจารย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อยู่เสมอ

5. นักศึกษาพึงใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม คำนี้ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน ต้องเคารพผู้อื่น ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปเปิดเผย รวมถึงการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษามาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท

6. อาจารย์ผู้สอนอาจเพิ่มทักษะการสอนในรูปแบบออนไลน์เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษามากขึ้น การมีส่วนร่วมในการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมระหว่างเรียน การทดสอบระหว่างเรียน การทำแบบฝึกหัด และการส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการชี้แจงคะแนนให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน

7. อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการประเมินให้นักศึกษาทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีคุณภาพ หรือแนะนำแหล่งค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

8. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความห่วงใยนักศึกษา และบุคลากรอย่างยิ่ง จึงขอให้ทุกคนมีการป้องกันการแพร่ระบาดของข้มงวด ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th หรือแฟนเพจ <https://www.facebook.com/HatyaiFans> และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขอให้มีการบันทึกข้อมูล Timeline ของตัวเอง เน้นการปฏิบัติตนที่ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) และดำเนินการตามมาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิธ ติชมะชริน สัตย์รักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่